



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์ prachachat.net tnamcot.com thaipbs.or.th khaosod.co.th mgronline.com dailynews.co.th matichon.co.th</p>	<p>พายุป่าบึก</p> <p>-เสนอข่าว นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า วันที่ 5 ม.ค. 2562 พายุดีเปรสชันป่าบึก บริเวณทะเลอันดามัน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 55 กม. จากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบริเวณเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชขึ้นไป และทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ จ.พังงาขึ้นไป ยังคงมีกำลังแรง คลื่นสูง 3-5 เมตร</p> <p>นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุป่าบึกมากที่สุดคือ นครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิต 2 คน ส่วนปัตตานี มีผู้เสียชีวิต 1 คน นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเสาไฟฟ้าล้มหลายต้น น้ำทะเลไหลหลาก ผลกระทบถึงภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครบางส่วน สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช อำเภอที่ยังมีน้ำท่วมขัง คือ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ ทู่งสง ช้างคลาน จ.สุราษฎร์ธานี ที่กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก ส่วน จ.สงขลา ที่ระโนด และสทิงพระ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และสาธารณสุข 16 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุป่าบึก ว่า สถานบริการสาธารณสุขได้รับผล กระทบทั้งสิ้น 4 จังหวัด 27 แห่ง คือ นครศรีธรรมราช 12 แห่ง, สงขลา 10 แห่ง, นราธิวาส 4 แห่ง และปัตตานี 1 แห่ง ส่วนใหญ่มาจากลมพัดแรงทำให้กระเบื้องหลังคาเสียหาย รวมถึงไฟฟ้าดับ มีน้ำท่วมเข้ารพ. บางแห่ง อาคารที่פקเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย แต่สถานพยาบาลยังสามารถให้บริการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรพ.แต่ละแห่งได้ใช้เงินบำรุงแก้ไข้ปัญหาไปก่อน และส่วนกลางจะสำรวจความเสียหายและจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือต่อไป</p> <p>สำหรับผู้เสียชีวิตมี 3 ราย อยู่ที่นครศรีธรรมราช 2 ราย รายแรกขับรถชนต้นไม้ อีกรายจมน้ำเสียชีวิตขณะเอาเรือเข้าฝั่ง และปัตตานี 1 ราย เกิดอุบัติเหตุเรือล่ม ซึ่งยังมีผู้สูญหายอีก 1 รายด้วย ส่วนศูนย์อพยพในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ทยอยปิดศูนย์ ส่งประชาชนและผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ตามเกาะต่างๆ รวมกว่า 200 คน ได้ประสานเรือรบหลวงสงขลาไปรับตัวขึ้นฝั่ง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟู ได้ให้สำรวจความเพียงพอของยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ความเสียหายของสถานพยาบาล บ้านพักของบุคลากรสาธารณสุข และเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมและแผนการจัดบริการไม่ให้เกิดการดูแลรักษาประชาชน จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของทีมแพทย์ในพื้นที่ มีการเตรียมพร้อมอีก 3 ทีม คือ ทีมป้องกันควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม, ทีมดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม และทีมดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัย</p>
<p>thaipbs.or.th matichon.co.th innnews.co.th springnews.co.th thaiquote.org mthai.com mgronline.com sanook.com</p>	<p>มลพิษกทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ กทม.และปริมณฑลในวันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ และปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น โดยบริเวณพื้นที่ริมถนนมีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 21 พื้นที่ พื้นที่ทั่วไปเกินค่ามาตรฐานแต่ยังไม่สูงมาก 11 พื้นที่ จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรองคน	<p>อุบัติเหตุปีใหม่</p> <p>-เสนอบทความ อุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562 ยอดตาย 463 ราย มากกว่าปี 2561 ที่ตาย 423 ราย สาเหตุยังเป็นเรื่องเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกกันน็อก ส่วนตัวเลขยอดรวมทั้งปีจากมูลนิธิเมาไม่ขับ ปี 2561 ตาย 13,983 ราย ปี 2560 ตาย 13,737 ราย ปี 2559 ตาย 9,666 ราย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการรณรงค์-มาตรการต่าง ๆ ของทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่ทำมาแบบเดิม ๆ ไม่ได้ผล จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดใหม่-ทำใหม่ ให้ความสำคัญสูญเสียบนท้องถนนลดน้อยถอยลงหรือเป็นศูนย์</p>
ข่าวสด	<p>บริจาคเงินให้รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสร้างกุศลรับปีใหม่ 2562 หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่รพ.ใกล้บ้าน เพื่อช่วยพัฒนารพ.ให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแลประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยสธ.ร่วมกับกรมสรรพากร ออกแบบระบบ e-Donation รองรับให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะบริจาค</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคช็อคชุนกุนยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้วัดช็อคชุนกุนยา ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ธ.ค. 2561 มีผู้ป่วย 3,444 ราย ใน 14 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สงขลา สตูล ภูเก็ต ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้และกทม. แนะนำประชาชนหากมีอาการไข้ ปวดข้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีการเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ขอให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ และให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>
ข่าวสด	<p>สร้างกุศลรับปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เชิญชวนให้ช่วยกันลดการสร้างขยะในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย 1.ใช้ถุงผ้าในการเลือกซื้อของขวัญแทนถุงพลาสติก 2.เลือกของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ มีประโยชน์ ใช้งานได้นาน 3.เลือกของขวัญที่มีหีบห่อน้อยชิ้น 4.นำเสื้อผ้า ของเล่น ตุ๊กตา หรือของที่ไม้ได้ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี ไปบริจาคเป็นของขวัญให้แก่ผู้อื่นแทนการนำไปทิ้ง 5.ลดการใช้จาน แก้วน้ำ ช้อนส้อม ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในงานเลี้ยง 6.แยกขยะประเภทเครื่องดื่ม ขวดแก้ว เศษกระดาษ จากงานเลี้ยง ขายเป็นวัสดุรีไซเคิล 7.รีบบิ้น โบ ถุง หรือกระดาษห่อของขวัญที่มีสภาพดี เก็บไว้ใช้ต่อ 8.เลือกต้นไม้ประดับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ 9.ส่งการ์ดหรือสติ๊กเกอร์ออนไลน์แทนการ์ดกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ส่วนการทำบุญ ควรใช้ถุงผ้าซื้อของแทนถุงพลาสติก ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ต้องมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ นอกจากนี้ ยังสามารถทำบุญด้วยการช่วยกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ เช่น การล้างส้วม วัด เป็นต้น</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรองคน	<p>พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลเครื่องสำอางเชิงรุก ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
ข่าวสด	<p>ดูแลสุขภาพช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คราบหินปูน หรือหินน้ำลาย ก่อให้เกิดปัญหาโรคในช่องปาก ได้แก่ เลือดออกขณะแปรงฟัน ฟันเหลือง มีกลิ่นปาก เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ฟันโยก ฟันห่าง และฟันผุได้</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า คนทั่วไปที่มีอาการเหงือกอักเสบเพียงเล็กน้อย ควรขูดหินปูนทุก 6 เดือน แต่ถ้าหากมีอาการของร่องลึกปริทันต์ด้วยควรขูดหินปูนทุก 3-4 เดือน สำหรับการป้องกัน ควรแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ หากไม่สามารถทำได้ให้บ้วนปากแทน ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน และพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>

